



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๒๗
 ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๕๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

๑) เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายจำลอง สิงห์โตงาม)

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

อกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตั้งรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ อกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย)

อกร.

๕) เรียน กกท.

เพื่อโปรด กกท. จ. ระยอง

อกร.

๒๐๓๖๕

๖)

(นายจำลอง สิงห์โตงาม)
 รปส.

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘

๘) นร ๐๒๐๓.๐๑/๖ ๓๘๒

เรียน ผอ.สำนัก.,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขานุการกรม

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

๗) - ทราบ
 - ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ฝ่ายสารบรรณ... ๕๔๖

23 / ก.พ. / 58

รปส. (นายจำลอง สิงห์โตงาม)

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์) 1038

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	๒. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	<p>๒. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p> <p>ยธ. เสนอว่า โดยที่บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบแก่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งประสบปัญหาการดำเนินงาน และบทกำหนดโทษของลูกหนี้ เป็นเหตุให้กระบวนการล้มละลายล่าช้า ไม่คุ้มครองสิทธิของบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ ประกอบกับคดีล้มละลายจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม จึงสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลายฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาค่าสิ่งอันมีค่าของลูกหนี้ที่ไม่ต้องเสนอศาล ซึ่งเป็นหลักการเช่นเดียวกับคดีล้มละลายของลูกหนี้ อันจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการระงับการล้มละลายในชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพิ่มเติมขั้นตอนในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิในมูลหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ปรับปรุงสิทธิลูกหนี้ร่วมและผู้ค้ำประกันในการได้รับชำระหนี้โดยยกเว้นวงสิทธิ ตลอดจนปรับปรุงการยื่นคำขอประนีประนอมหนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาให้เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>

	<p>ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้ว</p> <p>สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ</p> <p>๑. กำหนดเงื่อนไขในการนับคะแนนเสียงของเจ้าหนี้ และกฎระเบียบกรรมการเจ้าหนี้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้ส่งอนุญาโตตุลาการรับชำระหนี้</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขค่าขอประเมินหนี้ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับการชำระหนี้ จำนวนเงินที่ขอประเมินหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติตามค่าขอประเมินหนี้ กำหนดเวลาชำระหนี้ การจัดการกับทรัพย์สินประกัน และผู้ค้ำประกัน ด้วย</p> <p>๓. กำหนดให้การขอรับชำระหนี้ต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลา และต้องมีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สินและหลักฐานประกอบหนี้และทรัพย์สิน ตลอดจนเอกสารที่แสดงว่าหนี้นั้นมีมูลค่าตามที่กำหนด</p> <p>๔. กำหนดให้ศาลมีคำสั่งรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อศาลเห็นว่าหนี้มีมูลค่า และมีเหตุจำเป็นสมควร โดยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินที่มีอยู่ภายหลังการแบ่งทรัพย์สินก่อนเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้</p> <p>๕. กำหนดให้ลูกหนี้รวมคนนี้อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วมที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ได้ หรือหากได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ให้ถือว่าลูกหนี้ร่วมที่ชำระหนี้แทนเป็นผู้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้</p> <p>๖. กำหนดให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้อาจขอตรวจหรือโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดสี่สิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ แต่หากมีเหตุผลพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้</p> <p>๗. กำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ได้ แต่หากมีข้อโต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนด และให้มีอำนาจคำสั่งขอรับชำระหนี้ หรือลดจำนวนหนี้หากคำสั่งให้รับชำระหนี้เป็นการสั่งไปโดยหลงผิด</p> <p>๘. กำหนดบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การละเว้น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีเจตนาฉ้อฉล ยักยอก ซุกซ่อน หรือหลบซ่อนตัว เป็นต้น</p>
--	---

	<p>๕. เรือง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)</p>	<p>๕. เรือง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา</p> <p>กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙</p>
--	--	--